




# สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

21 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ขวนฉีดวัคซีนโควิดพร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, mcot, thereporter, isaranews, amarintv, 77kaoded, mono29, newtv, thebangkokinsight, sanook, moneyandbangking, pattayamail, pptvhd36, INN, thailandplus, thaigov, prd.)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยมี นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมหารือ พร้อมกล่าวว่า กรณีสายพันธุ์โอมิครอน XBB ในทางการแพทย์ยืนยันว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา วัคซีนที่ประชาชนได้รับและที่จะรับเป็นเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีนรุ่น 2 ชนิดโบทาเลนที่ ยังคงมีประสิทธิภาพ ลดอาการรุนแรงได้ ย้ำกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือผู้มีโรคประจำตัวควรเข้ารับวัคซีน ได้สั่งการให้รพ.ในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ตั้งแผนฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโควิด 19 พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีด 2 เข็มพร้อมกันทั้งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงก่อนหน้าฝน ซึ่งอาจารย์แพทย์ฝ่ายวิชาการยืนยันแล้วว่าฉีดได้ ส่วนกรณีคนงานเมียนมาเสียชีวิตและพบติดโควิด 19 จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเสียชีวิตจากสายพันธุ์ XBB.1.16 นายอนุทินระบุว่า การเสียชีวิตเพราะโควิด 19 จะไม่กะทันหันหรือเฉียบพลัน เพราะเป็นโรกระบบทางเดินหายใจ กรมควบคุมโรคได้ติดตามข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่กลับมารายงานว่าไม่ได้เกิดจากโรคโควิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, soudhitalk, mcot, hfocus, prd., isaranews, thebangkokinsight)</p> <p>- น.พ.รศดร. ธีรชัย ธีรวิวัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาจมีการระบาดของโควิด 19 สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน สธ. จึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี ได้ที่หน่วยบริการตามที่ สจจ. กำหนดไว้ สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนสังกัด สธ. ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์บางรัก รพ.ราชวิถี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.สงฆ์ และสถาบันบำราศนราดูร</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. ได้ปรับคำแนะนำใหม่เป็นการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี เนื่องจากผลการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิดในประชากรไทย พบว่าส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแล้ว การปรับคำแนะนำจึงเน้นให้เข้าใจง่ายคือฉีดประจำปี เน้นให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 608 พนักงานบริการหรือผู้ที่ต้องสัมผัสคนเป็นจำนวนมาก หรือผู้อยู่ในสถานที่แออัด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จนท.ด่านหน้า และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี รวมทั้งประชาชนทั่วไปตามความสมัครใจ</p> <p><b>2. ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษาวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคโควิด 19 พบว่า สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสได้ และผลจากการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโควิด ระดับความรุนแรงน้อย พบว่า ความรุนแรงของอาการไอ เจ็บคอ และปวดศีรษะลดลง ปริมาณเสมหะ ความถี่ของการไอลดลง และพบแนวโน้มของการลดปริมาณเชื้อไวรัส และด้านการอักเสบได้ดี</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้นำแพทย์แผนไทยในส่วนกลางร่วมกับแพทย์แผนไทยส่วนภูมิภาค และสหวิชาชีพในส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และ Long Covid-19 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้จัดทำช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาฟ้าทะลายโจร รวมถึงการใช้ยาสมุนไพรแนะนำอาหารเป็นยา และการดูแลรักษาอาการโควิด 19 เบื้องต้น โดยแพทย์แผนไทย ผ่าน Line Official Account (Line OA) @morthai-covid หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด, @fahdtam "FahFirstAid" และLine @DTAM</p> <p><b>3. สายพันธุ์ XBB.1.16</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, soudhitalk, isaranews)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในเวทีอบรม "COVID-19 : สายพันธุ์ XBB.1.16 สำคัญอย่างไร?" ว่า ยังต้องจับตาดูสายพันธุ์ XBB.1.16 ในไทยต่อไป แต่แนวโน้มอาจไม่ได้รุนแรงมาก ถ้าประชาชนมีความรู้และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง จะชะลอการระบาดได้ ส่วนช่วงเปิดเทอมราว พ.ค. ต้องประเมินมาตรการในโรงเรียนอีกครั้ง หากมีการระบาดอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.พิไลลักษณ์ อัครกะโปกุญญ์ โอบาคะ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยสายพันธุ์ลูกผสม XBB, XBB.1.16 และ XBB.1.9.1 เพิ่มขึ้น แนวโน้มทดแทนสายพันธุ์หลักเดิมคือ BN.1 ราว 1 เดือนน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ XBB.1.16 อาจแพร่เชื้อในระบับที่มากกว่า XBB.1 และ XBB.1.5 หลบภูมิคุ้มกันคล้าย XBB.1 และ XBB.1.5 แต่ยังไม่มียหลักฐานเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้น การตรวจด้วย ATK และ RT-PCR สามารถคัดกรองสายพันธุ์ลูกผสมได้</li> <li>- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อมีรายงานว่า สายพันธุ์ XBB.1.16 ในอินเดียทำให้เด็กมีอาการตาแดง เยื่อตาอักเสบ จึงขอให้กุมารแพทย์ตรวจ ATK ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการตาแดง ตาแฉะ ทุกราย เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลในประเทศไทย</li> <li>- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่า คนไทยมีภูมิคุ้มกันแล้วจากการติดเชื้อและฉีดวัคซีน 94% แนะนำฉีดเข็มกระตุ้นเป็นระยะในจังหวะที่ภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งในสายพันธุ์ XBB ควรจะต้องรับวัคซีนถึง 4 เข็ม</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ หมอมมณูญ ลีเชวงวงศ์ FC โพสต์ว่าคุณหมอให้สัมภาษณ์กรณี XBB.1.16 ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ป่วยคล้ายตาแดงในเด็ก เบื้องต้นพบว่าแพร่ได้เร็วขึ้นแต่ความรุนแรงไม่ได้มากขึ้น และเชื่อว่าในอนาคตจะมาแทนที่สายพันธุ์ปัจจุบันในไทย</li> </ul> <p><b>4. หลักเกณฑ์จ่ายค่าบริการผู้ป่วยโควิดสิทธิบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ข่าวสด, thecoverage, prd., hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- น.พ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. เผยว่า สปสช. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการนำเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโควิด ที่เป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการให้กับหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิบัตรทอง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช.</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ Dr.Dark เกี่ยวกับการประชุมของสปสช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เป็นการจ่ายชดเชยค่าบริการให้กับหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการ ไม่มียาแพ็กซ์โลวิด มีเฉพาะยาฟาวิพิราเวียร์ ที่เลิกใช้กันเกือบหมดแล้ว และยาโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งหลายประเทศก็เลิกใช้แล้ว</li> </ul> <p><b>5. ยาแพ็กซ์โลวิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ หมอมมณูญ ลีเชวงวงศ์ FC โพสต์เกี่ยวกับยาแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) เป็นยาชนิดรับประทานมีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาโมลนูพิราเวียร์ แนะนำให้ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรง หรือมีโรคร่วมหลายโรค หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยให้ยาภายใน 5 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ นาน 5 วัน ทั้งนี้ โควิด 19 กลับมาระบาดรอบใหม่ ทำให้ห่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 รพ.วิชัยยุทธ มีคนป่วยมากขึ้น แต่รพ.วิชัยยุทธ และรพ.เอกชนอีกหลายแห่ง ไม่มียาแพ็กซ์โลวิดสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด ตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. 2566 แต่ยังมียาฉีดเรมเดซิเวียร์และยาโมลนูพิราเวียร์เพียงพอ ขณะที่ยาแพ็กซ์โลวิดมีขายในร้านขายยาประเทศกัมพูชา ต้องยอมรับว่ากัมพูชาก้าวหน้ากว่าไทยในเรื่องการเข้าถึงยาต้านไวรัสรักษาโรคโควิด 19</li> </ul> <p><b>6. ทราบข้อมูลตามจริงสามารถบริหารการให้วัคซีนได้ดี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ว่า สาเหตุของการเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนเป็นที่รับทราบมากขึ้นในประเทศอังกฤษ หลังจากที่นักข่าวบีบีซี รวมทั้งหมอเสียชีวิต และมีการชันสูตรหาสาเหตุและสรุปผล มีการชดเชยรายละเอียด 120,000 ปอนด์ และในประเทศอังกฤษ yellow card โปรแกรม ยังไม่มีการรายงานผลข้างเคียงเข้าไปตามจำนวนที่ควรเป็น ซึ่งให้เห็นว่า การทราบว่าเกิดอะไรขึ้นรุนแรงเพียงใด และมีลักษณะอย่างไร ทำให้สามารถบริหารการให้วัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น</li> </ul>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน บทบรรณาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สธ. เตือนภัยว่าโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ซึ่งหลังสงกรานต์พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ขณะที่สายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.16 มีการรายงานพบในไทยแล้ว 27 ราย พบว่าสามารถแพร่เชื้อและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่ยังไม่มียหลักฐานเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้น ขณะที่ นพ.ยง ภู่วรรณ ระบุว่าช่วงช่วงเด็กเปิดเทอม เป็นผู้แพร่เชื้อที่ดี ในขณะที่ XBB.1.16 แพร่กระจายได้เร็ว ระบาดเร็ว คาดจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เก่าแน่นอน</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- ปัจจุบัน WHO กำลังติดตามเผ่าระวางโอมิครอน 7 สายพันธุ์ย่อย ได้แก่ XBB.1.5, BA.2.75, CH .1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, และ XBF โดยพบว่า XBB.1.5 ระบาดไปแล้วราว 95 ประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า "XBB.x" เป็นสายพันธุ์ย่อยหลักของการระบาด เตือนให้ระมัดระวัง ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากติดต่อภูมิคุ้มกันมาก รวมถึงติดต่อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือแอนติบอดีที่ใช้รักษาผู้ป่วยหลากหลายชนิดด้วย ดังนั้น "ไม่ติดเชื้อหรือไม่ติดซ้ำ...ย่อมดีที่สุด"</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ เตือนว่าทุกคนควรป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก และมีเสียงเตือนจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ว่า XBB.1.16 มีแนวโน้มเป็นสายพันธุ์หลักแทน XBB.1.5</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ TVบันเทิง</p> <p>- ล่าสุด สธ. คาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อโควิดอาจสูงถึงเกือบหนึ่งหมื่นรายต่อวัน อยากให้สื่อทีวีทุกช่อง ช่วยอัปเดตสถานการณ์โควิดตลอดเวลา รายงานความคืบหน้าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เพื่อการเอาตัวรอดของประชาชน</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ระวังแก้ว</p> <p>- ปลัด สธ. เตือนผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์ กลับมาขอให้อยู่ห่างจากกลุ่มเสี่ยง ขณะนี้สายพันธุ์หลักในไทยยังเป็นโอมิครอน XBB.1.5 ส่วนลูกผสม XBB.1.16 การกลายพันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติ โดย WHO จัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่ต้องติดตาม ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ต้องกังวล แต่อาจติดเชื่อได้ง่ายขึ้น</p>	
<p> <b>กัญชา</b></p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.วันกัญชาโลก</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, 77kaoded, isranews, thainewsonline, thereporters, mcot, news1live, sanook, changmainews, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีวันกัญชาโลกว่าขอให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ที่มีทั้งบทลงโทษปรับและจำคุก ซึ่งไม่อยากให้ใครต้องเสียค่าปรับหรือถูกดำเนินคดี หากยังทำพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนข้อกฎหมายจะเป็นการเข้าทางคนที่ต่อค้าสรรพคุณของกัญชา ทำให้มีเหตุผลที่คนจะยิ่งต่อต้านมากขึ้น ทั้งนี้ ได้สอบถามไปทางตำรวจนครบาล และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ หากใครทำผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดี</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ เน้นย้ำประชาชนและผู้ประกอบการ ต้องระวังการจัดกิจกรรมที่สู่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการจัดงานรูปแบบต่างประเทศ ซึ่งกัญชาควรใช้ในทางการแพทย์และภายใต้การควบคุมเท่านั้น ทั้งนี้ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.65</p> <p>-นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมพ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน. ชนระสังคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ ถ.ข้าวสาร ไม่พบการรวมตัวกันจัดงานใด ๆ มีเพียงร้านค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาเปิดให้บริการตามปกติ</p> <p>-นายสง่า เรื่องวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ยืนยันสมาคมฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ แต่เป็นความร่วมมือของร้านค้าในพื้นที่ประมาณ 3 - 4 ร้านที่ร่วมกันจัด และใช้ชื่อข้าวสาร เพื่อดึงดูดความสนใจจาก นทพ.</p> <p>-เพจ Khaosan420 ซึ่งเป็นผู้จัดการงาน โปสเตอร์บุ ขอภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานที่และสถานการณ์ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไปเป็นวันที่ 9 มิ.ย.66 วันครบรอบ 1 ปี เสรีกัญชาในประเทศไทย โดยไม่ปรากฏรายละเอียดการจัดกิจกรรมรวมตัวสูบบนถนนข้าวสาร</p> <p><b>2.ต่อต้านนโยบายกัญชาเสรี</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีที่ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชา พร้อมเข้าสอบถามเรื่องความเหมาะสมการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการ ที่สู่มเสี่ยงต่อเยาวชนที่จะนำไปใช้ผิดจุดประสงค์การนำไปใช้ทางการแพทย์ แต่รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่า สธ.ไม่ได้สนับสนุนกัญชาเชิงสันตนาการ แต่สามารถใช้ได้ มีข้อห้ามรบกวนบุคคลอื่น เนื่องจากมีความผิดโทษจำและปรับตามกฎหมาย</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-โพสต์ข้อความระบุว่า นี่คือการถามที่คนวงการสาธารณสุขไม่เข้าใจ ทำไมไม่ทำกฎหมายให้เสร็จก่อนเอากัญชาออกจากยาเสพติด ถ้าออกกฎหมายให้เรียบร้อย มีกฎหมายควบคุมกัญชาแล้วค่อยยกเลิกประกาศกัญชาจากยาเสพติด ก็จะไม่มีความสูญญากาศ ทั้งนี้ ที่ต้องรีบปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ทั้ง ๆ ที่กฎหมายไม่ถึงไหน เพราะไร้กัญชาที่ทำไว้ออกช่อดอกแล้ว รอไม่ได้แล้วใช่ไหม คนเขาถือกันไปแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>จัดอบรมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ</b> <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ ไทยรัฐ - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง และโฆษกสธ. เผย ศูนย์ต่อต้านการทุจริต สธ. จัดอบรมให้ความรู้ การดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล	-
<b>พบยาเสพติดบรรจุในของคอลลาเจน-กาแฟ</b> <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผจก., แนวหน้า, inn, springnews, thansettakij, pptvhd36, spacebar, bangkokbiznews, The Reporters, nation, thailandplus) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการตรวจสอบสารเสพติดที่ถูกบรรจุในของคอลลาเจนที่วางขายในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ามีสารเสพติดได้แก่ ยาอี ยาไอซ์ ยาเค นอกจากนี้ยังมียานอนหลับและคาเฟอีนผสมอยู่ด้วย เมื่อเสพร่วมกันจะเสริมฤทธิ์ให้รุนแรง ผู้เสพแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ และระยะเวลาและส่วนประกอบของสารเสพติดแต่ละชนิดที่ได้รับด้วย ประกอบกับร่างกายแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน บางคนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้	
<b>โรคลมแดดในเด็ก</b> <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus) (เพิ่มสื่อ) - นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำวิธีการป้องกันลมแดดในเด็ก ในวันที่อากาศร้อนมาก ให้ดื่มน้ำบ่อย ๆ ทุกชั่วโมง สวมชุดเสื้อผ้าสีอ่อน ที่โปร่งสบาย ลดกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือใช้กำลังกลางแจ้ง สวมหมวกหรือใช้ร่มเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้ง ไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง และให้สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก เช่น ตัวร้อนจัด แต่เหงื่อไม่ออก ผิวหนังแดง หัวใจเต้นเร็วและแรง มีอาการชักหรือหมดสติ ต้องรีบนำเด็กเข้ารับในทันที การดูแลเบื้องต้นคือ ให้เด็กนอนราบแล้วยกเท้าทั้งสองข้างให้สูง เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก หากเด็กยังมีสติอยู่บ้าง ควรให้เด็กได้จิบน้ำบ่อยๆ ทำให้ร่างกายเย็นด้วยการเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น และให้รีบนำส่ง รพ.ทันที	
<b>ยุติการแต่งงานในวัยเด็ก</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) - จากกรณีเรื่องราวเรียนการจัดให้แต่งงานระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กหญิงชาวมุสลิมอายุต่ำกว่า 15 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ได้พิจารณาคำร้องความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการให้มีการแต่งงานในวัยเด็กถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็กในหลายมิติ จึงมีข้อเสนอแนะ 1) ให้ดาโต๊ะยุติธรรมโต๊ะ อีหม่ามประจำมัสยิด ดำเนินการอนุญาตสมรสโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง 2) ขอให้ พม. และ สธ. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของการยุติการแต่งงานในวัยเด็ก 3) ขอให้ กรม. ยธ. พม. และ กกก.กลางอิสลามฯ แก่ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแก้เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการแต่งงานให้เป็น 18 ปี รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการบังคับแต่งงานในวัยเด็กทุกกรณี	
<b>ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด - กรมอนามัย สสส. สปสช. ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกันประกาศธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2566 ทั้ง 3 ระดับ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมหรือกติการ่วมของพระสงฆ์ สามเณร และภาคีที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย	
<b>นักวิชาการWHO ดูงานต้นแบบกลไกชุมชนรับมือสุขภาพจิต</b> <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ - นักวิชาการต่างประเทศสมาชิกเครือข่าย WHO-SEARO 9 ประเทศ ศึกษาดูงานต้นแบบระบบดูแลสุขภาพจิตด้วยกลไกเชิงรุกชุมชน ใน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยพยายามสอดส่อง มองหา ใส่ใจรับฟังเพื่อคลายทุกข์ ส่งต่อเชื่อมโยงกับสถานพยาบาล เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมโลกให้ความสนใจ	